

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

**THƯ MỜI**  
**VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC**  
**Tộc người với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo Việt Nam**

**Kính gửi:** Các nhà khoa học

Việt Nam là quốc gia ven biển với bờ biển trải dài trên 3.200 km từ Bắc đến Nam. Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận cấu thành chủ quyền quốc gia, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, là tuyến phòng thủ hướng đông của đất nước, tạo khoảng không gian cần thiết giúp kiểm soát việc tiếp cận lãnh thổ trên đất liền.

Nằm ở vị trí kết nối các lục địa và giao thương trọng yếu nên Việt Nam có sự phong phú về thành phần tộc người; văn hóa biển Việt Nam giàu bản sắc nhưng cũng đa dạng và có sự giao lưu, tương đồng với văn hóa biển Đông Nam Á và các nền văn minh, văn hóa trên thế giới. Trong môi trường biển nêu trên, đời sống kinh tế - xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân rất phong phú; quan hệ tộc người trong nội vùng, liên vùng và liên/xuyên biên giới của họ đã tạo nên các mạng lưới rất năng động.

Hội thảo “Tộc người với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo Việt Nam”, do Viện Dân tộc học chủ trì với sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, sẽ góp phần xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề tộc người với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo; xem xét vai trò của tộc người trong phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo; phát hiện những vấn đề nảy sinh và đề xuất giải pháp, chính sách cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài tham luận với các chủ đề trọng tâm sau:



**Nội dung 1:** Cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề tộc người với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo.

**Nội dung 2:** Vai trò của tộc người trong phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo.

**Nội dung 3:** Một số vấn đề đặt ra, những giải pháp, chính sách phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng ven biển, hải đảo và đảm bảo quốc phòng, an ninh trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Các bài tham luận có chất lượng tốt sẽ được lựa chọn để xuất bản trong số chuyên đề của Tạp chí Dân tộc học. Để đảm bảo chất lượng và thể thức của bài viết có thể xuất bản, Ban tổ chức xin kèm theo *Thẻ lệ viết bài* cho Hội thảo.

**Thời gian nhận báo cáo toàn văn tham luận:** trước ngày 20 tháng 11 năm 2023.

**Thời gian dự kiến tổ chức hội thảo:** ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Báo cáo toàn văn và các thông tin liên quan xin gửi về địa chỉ email: [hangtranminh@yahoo.com](mailto:hangtranminh@yahoo.com) hoặc liên hệ với TS. Trần Minh Hằng, số điện thoại 0989922172.

Xin trân trọng cảm ơn!

VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Minh

